



ที่ นร ๑๒๐๘/ ๓๓๑

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ข้อหรือแนวทางการแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีกรวาระหนึ่ง  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ รพบ/๘๐๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ขอหรือแนวทางการแต่งตั้งผู้อำนวยการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีกรวาระหนึ่ง และได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้ความเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเรื่องคืนโดยให้เป็นการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจจะแล้วเสร็จไม่ทันการสิ้นสุดวาระของผู้อำนวยการในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พิจารณาแล้ว มีมติว่า

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีอำนาจในการแต่งตั้งนายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันซึ่งผ่านการสรรหาตามข้อกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการที่คณะกรรมการฯ กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต่อเนื่องสองวาระติดต่อกันได้ และมีอำนาจในการกำหนดอัตราเงินเดือน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน ๓๗,๕๐๐ บาทได้ เนื่องจากอยู่ภายในกรอบวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

แต่โดยที่ การให้ความเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง กรณีที่รัฐมนตรีฯ ยังมีได้เห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ จึงควรให้ผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต่อเนื่องในวาระที่สองได้รับอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามอัตราเดิมของการดำรงตำแหน่งในวาระแรกไปพลางก่อน เมื่อรัฐมนตรีฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงให้ได้รับอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นในอัตราใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาวุธ วรรณวงศ์)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

ภารกิจการพัฒนาองค์การมหาชน ฯ

โทร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๔๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐